



ที่ ลพ ๗๒๕๐๑/ว ๑๖๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  
๓๙๙ ม.๑๔ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลพ ๕๑๑๘๐

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จึงขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์พงศ์ จิตหัตถะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๘ ๔๑๕๙ - ๖๐

โทรสาร ๐ ๕๓๙๘ ๔๑๕๙ - ๖๐ ต่อ ๑๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและลระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นอย่างดีรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จึงได้กำหนดปรับปรุงขั้นตอนและลระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรินทร์พงศ์ จิตหัตถะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานและได้ประกาศลดขั้นตอน  
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวก  
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และบริการประชาชน ดังนี้

ลำดับ	กระบวนการบริการ	เวลาปฏิบัติงานเดิม	เวลาที่ปรับลด
๑	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต	๓๐ วัน/ราย	๒๐ วัน/ราย